

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

PLANB – บางครั้ง ว่ากันที่หน้างาน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ยังคงจำกันได้เนอะครับ ที่เห็นเมมกล่าวบ่อยๆ ถึงวิธีการจะดูหุ้น โดยใช้เรื่อง

ปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องกัน อาจจะไม่ใช่การที่เราจะต้องมาดูตอนตลาดปิดไปแล้ว หรือ ถ้าจะเป็น การดูเพื่อไปศึกษาหรือปรับพอร์ตมือ ก็ว่ากันไปอีกอย่าง... แต่การจะดูหุ้นที่มีสัญญาณดี ๆ หรือแนวโน้มดี ๆ ดูในตอนตลาดปิดไปแล้ว หรือ ดูตอนเย็นๆ หลังงานข่าวนั้น ก็อาจจะดูเพื่อเลือกหุ้น หรือ ใช้วางแผนหุ้น พอวันรุ่งขึ้น แผนที่เราจะว่ากันตามที่เขียนหรือวางไว้ได้หรือไม่นั้น อาจจะต้องกันที่ “หน้างาน” เพราะบางที การแก่งตัวมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามเรื่องที่เราวางแผนหรือคิดไว้... อาจจะมีเปิดสูงไป แล้วไม่วิ่ง หรือ อาจ เปิดต่ำไป แล้วไหลลงเลย อะไรทำนองนี้ เป็นเรื่องที่เราต้องดูหน้างาน... อันนั้นไม่ทำไรเนอะครับ บางวันนั้น เราพึ่งใส่ดูสัญญาณหุ้นแล้ว ยังไม่มีสัญญาณในตราเข้าซื้อ หรือ สัญญาณการแก่งกำไรยังไม่เกิด แม้ว่าจะเป็น แนวโน้มขาขึ้นอยู่ก่อนแล้วนะ แต่พอเปิดตลาดแล้วการแก่งตัวในวันนั้น เกิดสัญญาณขึ้นในช่วงใดขึ้นมา นั้นก็ต้องตามซื้อกันทันทีเลยก็ได้... แปลว่า ถ้าเห็นหน้างานแล้ว ก็อาจจะต้องวางแผนกันหน้างานเลยทันที เอาเถอะครับ แม้ว่าที่กล่าวมานี้ มันอาจจะเป็นสไตล์ หรือแค่เกมการเล่นของคนใดคนหนึ่งก็ได้ แต่ก็ก็เป็น เกมการแก่งกำไร ใครที่ชอบซื้อตั่วๆ ชอบสะสม ชอบนั่งเก็บ เน้นการลงทุนยาวๆ ก็อาจจะไปเลือกอีกสไตล์ ซึ่งก็อย่างที่กล่าวกันนั้นแหละครับ ตัวเองเท่านั้น ที่จะรู้สไตล์ของตัวเองดี การเล่นหุ้นตามคนอื่น หรือ ชัดกับ สไตล์ของตัวเองแล้วนั้น มันอาจจะเสีย มากกว่าได้เนอะครับ... รู้เขารู้เรา ซื้อร้อยครั้ง ก็มีโอกาได้มากกว่าเสีย

ดูตามเกม... เรียกว่า ขาแก่งกำไร ก็ต้องว่าด้วยเกม เล่นตามน้ำ แต่ถ้ายังงั้นแล้วนั้น อาจจะ ต้องเผื่อใจไว้ว่า วันนั้น อาจจะไม่ขึ้นต่อเลยทันที อาจจะมีพักๆ ต่อก็ได้... แปลว่า ซื้อแล้ว ต้องเผื่อถือหุ้นข้ามวัน

แนวรับ : ... 6.00-5.80 หรือถ้าจะมากกว่านี้ ต้องไม่หลุด 5.50

เป้าหมาย : ... 6.80-7.00 และ อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 8.0

Price Chart...(PLANB)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PLANB... การผ่านระดับ 5.50 ขึ้นมา เป็นสัญญาณเชิงบวกในโครงสร้างระยะสั้น หรือ เรียกว่า มีรูปแบบของ Price Pattern ในการจะขึ้นต่อเนื่องได้เลย แม้ว่าจะมีการพักตัว แต่ถ้าไม่ต่ำกว่า 5.50 ยังไงก็รอขึ้น แต่การทำ High ล่าสุดใหม่ได้ โอกาสการขึ้นต่อเนื่องเลย ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกัน เรียกว่า ไปต่อไม่รอแล้วนะ ซึ่งสัญญาณของ MA. ดูจะมีภาพที่แข็งแกร่งในแนวโน้ม แปลว่า การเต่งขึ้นจาก MA. ระยะสั้น มาเมื่อเร็วๆ นี้ การขึ้นแรงๆ ในระยะนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้... แต่หากใคร จะลองเข้าไปดูในโครงสร้างการแก่งตัวใหญ่ๆ หน่อย อาจจะเจอรูปแบบของ Pattern ที่น่าสนใจกว่านี้อีกนะ หมายถึง อาจจะลองถือยาวๆ ด้วยนั้น ก็ถือว่าไม่ผิดนะ